

LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN CÔNG AN THÁI BÌNH 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công xuất sắc, khám phá thành công vụ án “Ôn Nhu Hầu”, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân non trẻ do liên minh phản quốc Quốc dân đảng cầu kết với thực dân Pháp tiến hành, ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Ngày 12/7 hàng năm được Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình (gọi tắt là lực lượng An ninh) trong 75 năm qua không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ chính quyền cách mạng mới thành lập, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy điều kiện rất khó khăn nhưng lực lượng An ninh đã đập tan âm mưu của bọn phản động cầu kết với quân đội Tưởng Giới Thạch nhằm lật đổ chính quyền cách mạng; góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh nhà trở thành vùng tự do, căn cứ kháng chiến vững chắc của quân, dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi giặc Pháp đánh chiếm Thái Bình, lực lượng An ninh đã dựa vào nhân dân, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh chống phần cách mạng vừa vũ trang chiến đấu, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân. Tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động do thám, tình báo, gián điệp; khám phá nhiều tổ chức, ổ nhóm gián điệp, nội gián, chí điểm. Đẩy mạnh công tác phân tích, xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức mạng lưới điệp báo để nắm tình hình, phân hóa nội bộ địch; tiến hành nhiều chiến dịch phá tế, trừ gian; trừng trị bọn phản động,



Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương.

Trong ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kiến Xương.

tay sai có nhiều nợ máu với nhân dân ngay trong lòng địch. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo mật, phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”. Sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh đánh địch, chống can, giữ đất, giữ làng, bảo vệ nhân dân, chỉ viện cho tiến tuyến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh đã đấu tranh làm thất

bại các hoạt động gián điệp, biệt kích, chiến tranh tâm lý, phá hoại của địch. Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật, phòng gian”, “Bài trừ nội phản” được phát động sâu rộng đã tạo ra thế trận an ninh vững chắc, đã điều tra, triệt phá các tổ chức phản động: “Đại Việt duy dân”, “Cần lao nhân ái”, “Quốc gia Liên Việt Đảng”, “Tân Việt liên minh”... Các vụ gây rối, phá hoại được điều tra làm rõ, những tên chủ mưu, cầm đầu nguy hiểm đều bị bắt, xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, hàng trăm cán bộ của lực lượng

An ninh xung phong tình nguyện lên đường chi viện cho An ninh miền Nam với tinh thần chiến đấu kiên trung, bất khuất, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh dựa vào dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “điễn biến hòa bình”, bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận thầm lặng, phải đối mặt với nhiều gian khổ, hy sinh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc: 1 tập thể (Phòng Bảo vệ chính trị) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Công an tỉnh Thái Bình được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại, được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

các lực lượng công an trong tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ viện cho công an các tỉnh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, lực lượng An ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp và huy động hàng nghìn nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị; duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phát hiện, ngăn chặn, giải quyết ổn định các vụ việc lợi dụng các sự kiện, các vụ án nhạy cảm, tập trung đồng người tuần hành làm mất an ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động

đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị móc nối với các thế lực thù địch, phản động lưu vong, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép; không để khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị trong tỉnh. Nhiều chủ trương, giải pháp công tác, nhất là trong giải quyết tình hình mất ổn định ở nông thôn những năm 1997 - 1999 và đấu tranh chống phản động ở Thái Bình đã góp phần bổ sung luận chứng khoa học, thực tiễn để Trung ương điều chỉnh, hoạch định các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, góp phần hoàn thiện quan điểm, nghệ thuật, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Quan triệt phương châm an ninh chủ động, phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, nắm địch từ xa, lực lượng An ninh đã đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá, cầu nối của các tổ chức phản động, khủng bố như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”... Đập tan âm mưu thành lập và công khai tổ chức phản động “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ” nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII

của Đảng; xử lý nghiêm minh các đối tượng cầm đầu, nhen nhóm thành lập “Hội anh em dân chủ”, các đối tượng tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng An ninh đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương; các kỳ đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chủ động tham mưu và tham gia trực tiếp, có hiệu quả vào công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy kết quả đạt được, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình luôn kiên định, cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Chủ động nắm tình hình, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia được Đại hội XIII của Đảng xác định, đó là các vấn đề an ninh phi truyền thống, “an ninh con người”; bảo vệ an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”. Phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tình hình quyết, kiên trì giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá NGUYỄN QUỐC QUANG (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình)

Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021



Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Là đợt cao điểm thứ hai về vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) sau “Lễ hội xuân hồng”, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021 nhằm động viên các lực lượng xã hội tham gia hiến máu cứu người, bảo đảm đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp hè 2021.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021. Anh Đỗ Đức Độ, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường chia sẻ: Ngày hội HMTN của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đoàn trường tổ chức hiến máu theo phương châm “An toàn - hiệu quả”. Từng đoàn viên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người cùng một lúc mà tham gia hiến máu theo từng khung giờ trong buổi sáng. Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức

về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia với cộng đồng cho các sinh viên, đồng thời mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021 do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch năm này 100% huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phấn đấu tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 6.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động ít nhất 4.500 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận khoảng 3.500 đơn vị máu, đạt 26% chỉ tiêu năm 2021.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN

tỉnh đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế. Mỗi cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo có văn bản chỉ đạo ngành đọc về công tác HMTN và vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các phóng sự, bản tin, chuyên mục về HMTN; cung cấp tài liệu, các bài tuyên truyền về HMTN cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở để tuyên truyền rộng khắp trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh còn mở các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên về kiến thức, kỹ năng vận động hiến máu, giao tiếp, tư vấn chăm sóc người hiến máu. Lồng ghép tổ chức các điểm hiến máu với chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện”, các sự kiện của

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương. Đẩy mạnh tổ chức hiến máu trong cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN. Tại các huyện, thành phố dựng các pa nô cỡ lớn và treo ít nhất 2 băng rôn tại các trục đường chính tuyên truyền về HMTN; phát tờ rơi, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động về công tác HMTN. Ngoài ra, ban chỉ đạo vận động HMTN, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức các điểm hiến máu bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người tham gia, hạn chế đến mức thấp nhất việc để người hiến máu phải chờ đợi. Kiên toàn và phát triển các loại hình câu lạc bộ hoặc đội HMTN như câu lạc bộ hiến máu dự bị, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm... tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương. Vận động những người đã hiến máu an toàn sẵn sàng tham gia hiến máu khi có người bệnh cần truyền máu cấp cứu. Từ khi khởi động đến nay, chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021 đã thu nhận được hơn 900 đơn vị máu với 4 cuộc hiến máu được tổ chức.

Để tiếp tục vận động người dân tham gia chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc HMTN, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ thường xuyên giám sát, đôn đốc, hỗ trợ các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các cuộc hiến máu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ phương tiện truyền thông trong công tác HMTN. Động viên đồng đạo các lực lượng xã hội tham gia hiến máu, đặc biệt là trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, bảo đảm đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh dịp hè 2021.

THU HOÀI

Chị Liễu tận tâm với phong trào

Tim thấy niềm vui, ý nghĩa trong những công việc mình đang làm, chị Vũ Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Dương Phúc (Thái Thụy) đã dành nhiều tâm huyết cho những hoạt động và phong trào thi đua của phụ nữ địa phương.

Tận tâm kết nối hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn là nhận xét của nhiều hội viên phụ nữ dành cho chị Liễu. Để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ trong xã có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chị đã lập facebook, zalo kết nối com em quê hương đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc, các nhà hảo tâm để kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ. Nguồn kinh phí chị kêu gọi đều được chị công khai, minh bạch, kịp thời và thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng. Tin tưởng chị, sự ủng hộ, giúp đỡ của con em xa quê, các nhà hảo tâm ngày một nhiều hơn. 5 năm qua, chị cùng các cán bộ hội đã vận động được 361,3 triệu đồng, giúp đỡ thường xuyên 5 phụ nữ có đơn không nơi nương tựa và hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; kêu gọi hỗ trợ xây dựng 4 mái ấm tình thương; hỗ trợ viện phí cho 6 người là phụ nữ, con phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 144 triệu đồng; hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho 7 phụ nữ già cả có đơn và 2 học sinh vượt lên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng...

Đáp lại tấm chân tình của chị Liễu và tổ chức hội, nhiều hội viên, phụ nữ, học sinh đã vươn lên trong cuộc sống và học tập. Hai anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường Tiểu học và THCS Thụy Phúc dù bố bị tật nạn lao động và sống thực vật từ năm 2016, mẹ làm nghề phụ xay nhưng đã vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Nghĩa là học sinh giỏi toán cấp huyện, đạt giải nhất quốc gia cuộc thi giải toán qua mạng; Thảo đạt giải ba toàn quốc cuộc thi lập trình cuộc sống. Hai em đã được chị Liễu kết nối hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng



Không chỉ là cầu nối giúp chị em vay vốn, chị Vũ Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy (người ngoài cùng bên phải) còn quan tâm động viên các gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích.

và lập sổ tiết kiệm dành cho việc học tập. Nghĩa cho biết: Chúng em không bao giờ quên sự giúp đỡ của mọi người. Chúng em tự hứa phải vượt qua mọi khó khăn, lấy thành tích học tập, rèn luyện để báo đáp sự quan tâm, đùm bọc của mọi người.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, vận động chị em đoàn kết giúp nhau lúc khó khăn, chị Vũ Thị Liễu còn là cầu nối với các ngân hàng tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển kinh tế. Chị cho biết: Để chị em phát triển toàn diện thì song song với việc nâng cao kiến thức cho chị em, Hội cũng cần hỗ trợ phụ nữ có việc làm và thu nhập. 5 năm qua, Hội LHPN xã Dương Phúc đã tin chấp với các ngân hàng vay 12 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Để vốn vay phát huy hiệu quả, chị Liễu và Ban Chấp hành Hội LHPN xã chủ động công tác kiểm tra đối chiếu các tổ vay vốn, quản lý nguồn vốn chặt chẽ, vận động họ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các chủ doanh nghiệp địa phương tạo việc làm cho hơn 200 hội viên, phụ nữ có thu nhập từ 2,5

- 5 triệu đồng/tháng. Các chị hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn tiết kiệm ngoài số tiền tiết kiệm theo quy định của ngân hàng, các tổ vay vốn còn vận động chị em trong nhóm tiết kiệm trên 200 triệu đồng cho chị em khó khăn vay. Vận động hội viên, phụ nữ tiết kiệm theo tầm gương của Bác Hồ với tổng số tiền hơn 434 triệu đồng cho 51 phụ nữ khó khăn vay phát triển sản xuất. Được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng qua kênh phụ nữ và định hướng sử dụng vốn vay, chị Nguyễn Thị Kiều Thu, thôn Lai Triêu đã đầu tư mở xưởng may tạo việc làm cho 15 phụ nữ địa phương. Chị Thu cho biết: Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả, vợ chồng tôi đã xây được nhà cửa, xưởng may rộng rãi, kiên cố, dự định sẽ mở rộng thêm quy mô để có thể nhân rộng việc làm cho chị em.

Hướng đến sự an toàn, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, giúp chị em có điều kiện sống tốt hơn, chị Vũ Thị Liễu đã tạo được sự tin yêu của hội viên. Đây là động lực để chị tiếp tục đồng hành cùng tổ chức hội cũng như sự phát triển của giới.

KUẤN PHƯƠNG